

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๑๑๔/ ๕๖๕



สำนักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐

๒๕ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขออนุมัติเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งบกลาง รายการเงิน
สำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๑๖๗๒ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๖

ตามที่สำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรีขอให้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
เสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการรัฐมนตรี เรื่อง ขออนุมัติเงินจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น
ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานฯ พิจารณาแล้ว เห็นด้วยในหลักการของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศไทย
ด้วยการท่องเที่ยว สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่กำหนดให้การท่องเที่ยวเป็นกลไกในการสร้างรายได้
ของประเทศ เพื่อกระตุ้นและฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศไทยภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) อย่างไรก็ตาม สถานการณ์การท่องเที่ยวในประเทศไทยมีทิศทางใน
การปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับการผ่อนคลายของสถานการณ์การท่องเที่ยวโลกส่งผลให้แนวโน้ม
ของจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นสัญญาณของการฟื้นตัวกลับสู่
ภาวะปกติ ทั้งนี้ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจึงควรให้ความสำคัญกับการผลักดันการกระจายการท่องเที่ยว
สู่เมืองรอง และขยายฐานตลาดกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีความต้องการเฉพาะ โดยมุ่งเน้นการเชื่อมโยงการท่องเที่ยว
ไปยังอุตสาหกรรมบริการที่มีมูลค่าสูง รวมทั้งพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานให้พร้อมรองรับนักท่องเที่ยว
สำหรับในส่วนของงบประมาณดำเนินการตามมาตรการ เห็นควรให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงบประมาณ
โดยคำนึงถึงความคุ้มค่าและประสิทธิภาพ รวมทั้งประเมินผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจหลังจากการดำเนินการ
อันจะเป็นประโยชน์ต่อการกำหนดนโยบายในระยะถัดไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายดนุชา พิชยนันท์)

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

กองยุทธศาสตร์และประสานการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๕๖๐๗ โทรสาร ๐ ๒๒๘๑ ๑๘๒๑-๒

Email: sasithorn@nesdc.go.th